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1.mál  Nefndin skipti með sér verkum: 
  
Karen kosin formaður  
Gréta kosin ritari  
Vilborg kosin gjaldkeri  
Krzysztof kosinn áheyrnarfulltrúi Velferðarnefndar  
Vikar meðstjórnandi  
Halldóra meðstjórnandi  
Tomasz meðstjórnandi  
 
 
2.mál - Umræður um körfuboltavöll á skólalóðinni. Hvort hægt sé að koma því í 
framkvæmd, þurfum að afla frekari upplýsinga. - Umræður um framkvæmdir á skólalóð, 
hugmyndir um að setja rör í gegn um hólana, koma niður staurum og köðlum. Þarf að gera 
sem fyrst eftir að dótið kemur í júní. - Eldstæði, kúlan er klár og rekadrumbur sem á bara 
eftir að koma á staðinn. Vantar þrifalag af möl þar sem eldstæðið á að vera. 
 
 
3.mál - Fjáraflanir, taka þessa umræðu upp sem fyrst í haust, vonandi verður hægt að halda 
jólamarkað. Spurning um að stefna á vorviðburð líka, t.d. bingó. Fleira ekki rætt 
 


